



ประกาศอำเภอปรางค์ชัย

เรื่อง ขายทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
คือ บ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ บ้านพักนายอำเภอ

ด้วยที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์ชัย มีความประสงค์จะขายทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ คือ บ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ บ้านพักนายอำเภอ จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณพื้นที่บ้านพัก และจัดเก็บวัสดุพร้อมปรับพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย ประเมินราคากลางขั้นต่ำ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

ผู้ประสงค์จะซื้อทรัพย์สิน(สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการซึ่งได้รับอนุมัติให้จำหน่าย) คือ บ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ บ้านพักนายอำเภอ ให้ติดต่อขอใบเสนอราคาที่จะซื้อจะขายได้ที่ห้องเสมียนตราอำเภอปรางค์ชัย ที่ว่าการอำเภอปรางค์ชัย (ชั้น๒) อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ซื้อยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้เมื่อกรรมการตกลงขายให้

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจ่ายเงินของราคาที่ประมูลได้เป็นเงินสดในทันที ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์ชัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ประมูลราคาได้จะต้องมารับวัสดุ ครุภัณฑ์บ้านพักนายอำเภอ พร้อมรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณพื้นที่บ้านพัก และจัดเก็บวัสดุพร้อมปรับพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ขาย และหากผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ชำระเงิน และไม่มารับทรัพย์สินภายในกำหนด ผู้ขายจะริบเงินของราคาประมูล และจะได้พิจารณาให้แก่ผู้เสนอราคาอันดับรองลงมา หรือเปิดประมูลใหม่ตามความเหมาะสม

รายละเอียดอื่นๆ ให้สอบถามได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์ชัย(งานการเงินและบัญชี) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๔๕-๑๖๕๘ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์ชัย ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเสนอราคาออกไปหากเห็นว่าราคาที่ได้ต่ำเกินไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)

นายอำเภอปรางค์ชัย